



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

7 กันยายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

## ต้อนรับรมว.สธ.คนใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการ Hfocus)

- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. เดินทางเข้ากระทรวงสาธารณสุข โดยไม่เป็นทางการ โดยได้ขึ้นไปสำรวจห้องทำงานชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งใช้เวลาเพียง 10 นาที ก่อนจะขึ้นรถและเดินทางออกจากกระทรวง โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ตามกำหนดการ ผู้บริหาร สธ.ฝ่ายข้าราชการประจำ ได้เตรียมกำหนดการเบื้องต้นการเข้ากระทรวงอย่างเป็นทางการของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. และ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ.ในวันที่ 11 กันยายนนี้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ดังนี้ พระพุทธนิรามัย ณ หอพระพุทธนิรามัย ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ ลานต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระพรหม ณ ศาลพระพรหม พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นฐานเดียวกัน พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระพุทธมหานวมานาคปฏิมากร ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 3 ตึก สป.สธ. จากนั้นเดินทางถึงห้องปฏิบัติงานชั้น 4 สักการะพระพุทธรูปประจำห้องปฏิบัติงาน ลงนามในหนังสือการเข้ารับหน้าที่ในตำแหน่ง กระทั่งเวลา 08.30 น. นพ.ชลน่าน และนายสันติ จะเดินทางไปอาคารรัฐสภา เพื่อเข้าร่วมฟังการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา

## รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, topnews)

- เมื่อวันที่ 5 ส.ค.66 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี

## นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ,มติชน ,เดลินิวส์,สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, คมชัดลึก,ไทยโพสต์,โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, เนชั่นออนไลน์, innnews)

-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงนโยบายสิ่งแรกที่จะดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุข คือ การยกระดับนโยบายด้านสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะ "หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" ซึ่งจะพิจารณาปรับเปลี่ยนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ และจะครอบคลุมทั้งในเรื่องสุขภาพ และประสิทธิภาพ ส่วนจะใช้ระยะเวลานานเท่าใด ขอไปศึกษารายละเอียดก่อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, postjung, เพจสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป)

- นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า คณะแพทยศาสตร์ มช. แสดงข้อห่วงใยนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค ใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ประชาชนใช้สิทธิบัตรทองสามารถรักษาที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องมีใบส่งตัวหรือไม่ เลือกรพ.ที่จะรักษาได้เองหรืออย่างไร หากเป็นมุมมองคนไข้ถือเป็นเรื่องดี แต่ประชาชนจะไป รพ.ขนาดใหญ่ เกิดความแออัด เพิ่มภาระบุคลากรทางการแพทย์ สุดท้ายส่งผลกระทบต่อบริการประชาชน เราควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมากกว่า เจ็บป่วยแบบไหนควรเข้าสู่ รพ.ที่ใกล้ที่สุดก่อน หากรักษาไม่ดีขึ้นจึงขยับมา รพ.ขนาดใหญ่เป็นไปตามระบบจริงๆ นโยบายนี้ใช้ระบบไอทีมาช่วยย่อมทำได้ แต่ต้องวางระบบให้ดี นอกจากนี้ รัฐบาลควรเพิ่มค่าตอบแทนให้บุคลากรในระบบอย่างเป็นธรรม ควรสนับสนุนหากเงินบำรุงไม่พอให้เกิดความเสมอภาค จะช่วยให้บุคลากรอยู่ในระบบมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กท.ธุรกิจ

- นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค เป็นโจทย์ใหญ่ที่วางไว้ โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวสามารถเข้ารับรักษาได้ทุกที่ ครอบคลุมเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพ แต่จะหมายถึงเฉพาะบางโรค บางบริการ เช่น มะเร็งรักษาทุกที่ หรือไม่ ด้าน นพ. จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย เตรียมเข้าพบ รมว.สธ.-ปลัด สธ. เพื่อหารือนโยบาย เชื่อว่าจะต้องมีการรื้อและปรับปรุงระบบเบื้องหลังจำนวนมาก

## ความก้าวหน้านักวิชาการสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus, news1live, thecoverage)

-นายรัชกี สารี เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) ยื่นหนังสือ สธ.และก.พ. ติดตามความก้าวหน้าสายงานและวิชาชีพ หลัง "พยาบาล" ได้เลื่อนขั้นกว่า 1 หมื่นอัตรา พร้อมข้อเสนอ 5 ประเด็น คือ 1.การเลื่อนไหลสู่ตำแหน่ง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ชำนาญการพิเศษ โดยไม่ยุบเลิกตำแหน่งในสายงานนักวิชาการสาธารณสุขและนักสาธารณสุข สังกัด สธ.ทั่วประเทศ 2.การเลื่อนไหลสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยไม่ยุบเลิกตำแหน่ง ให้ข้าราชการพลเรือนชายแดนใต้ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ 3.การจัดสรรอัตราข้าราชการใหม่ กรณีปฏิบัติงานด้านหน้าในสถานการณ์ระบาดโควิด 19 หรือบรรจุโควิดรอบ 2 และกลุ่มตกค้างการบรรจุโควิดรอบแรก โดยขอทราบกรอบเวลาและแนวทางบรรจุโควิดรอบ 2 อย่างชัดเจน 4.ขอทราบกรอบเวลาและแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ และค่าตอบแทนของตำแหน่ง นักสาธารณสุข และ 5.ขอเสนอให้ตั้ง "กองสาธารณสุขชุมชน" ในสังกัด สธ.เพื่อดูแล รพ.สต.ประมาณ 6,000 แห่งในสังกัด และนักสาธารณสุขในหน่วยงานทุกระดับในสังกัด ดูแลความก้าวหน้า ดึงคนในระบบ</p>	
<p><b>ถ่ายโอน รพ.สต.</b>  <b>ื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus          - นายเลอพงศ์ ลิมรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขฯ เผย ยอดล่าสุดที่จะถ่ายโอนในปี 67 มี รพ.สต. 907 แห่ง บุคลากร 8,023 คน ส่วนกรณีขอโอนกลับรอข้อมูลจากสธ. เพื่อพิจารณาหาช่องทางในการช่วยเหลือ ตอนนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งคณะทำงานอำนวยการเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายโอน รพ.สต. อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ทางคณะกรรมการกระจายอำนาจฯประสานเพื่อรอคิวเข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล รววมท.คนใหม่ เพื่อพูดคุยประเด็นเพิ่มเติม</p>	-
<p><b>สถาบันสิรินธรฯ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูการรับรู้ความคิด ความเข้าใจ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. thailandplus          - นพ.ไพโรจน์ สุริตันวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยสถาบันสิรินธรฯ กรมการแพทย์ ได้จัดให้มีคลินิกฟื้นฟูด้านการรับรู้และความคิดความเข้าใจภายในงานกิจกรรมบำบัด โดยเป็นการผสมผสานรูปแบบการฟื้นฟูแบบดั้งเดิม ร่วมกับการฟื้นฟูด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ให้บริการตรวจประเมินและฟื้นฟูแบบเดียวโดยนักกิจกรรมบำบัด ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการฟื้นฟูการรับรู้และความคิดความเข้าใจ รวมถึงผลิตสื่อให้ความรู้ เป็นต้นแบบบริการและเผยแพร่องค์ความรู้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมการแพทย์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านโครงการอบรมระยะสั้นฯลฯ ผู้ร่วมอบรมเป็นบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจากทั่วประเทศ</p>	-
<p><b>การใช้งานฟันเทียมให้ปลอดภัย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน เว็บไซต์ thebetter          - กรณีข่าวผู้สูงอายุใส่ฟันเทียมใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน เกิดหลวมหลุดและผลอกกลิ่นลงไปที่หลอดอาหารนั้น นพ.ไพโรจน์ สุริตันวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า เป็นอันตรายเป็นอย่างมาก เพราะหากชิ้นส่วนของฟันเทียมหลุดลงไปในช่วงท้อง อาจทำให้เกิดแผลในทางเดินอาหารได้ หากหลุดลงไปยังระบบทางเดินหายใจ เช่น หลอดลม อาจไปปิดกั้นทางเดินหายใจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ แนะนำให้หมั่นตรวจสอบฟันเทียมของตนเองอยู่เสมอ หากชำรุด ขยับ แดง หัก หลวมหรือหลุดง่าย ไม่ควรใช้งานต่อ ควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อทำการแก้ไขทันที</p>	-
<p><b>วัยโรค</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแชนนัลนิวส์, เดลินิวส์, ผจก., js100)          - พญ.ผลิน กมลวัฑน์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรคและผู้อำนวยการกองวัยโรค เผยวัยโรคเป็นโรคร้ายที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัว แพทย์กระจายง่าย แต่สามารถรักษาหายได้ โดยกินยาอย่างต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง ผู้สัมผัสควรรีบตรวจคัดกรอง เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้เร็วที่สุด หลังจากนักร้องหนุ่ม “จ๊อก ชวิน” ได้โพสต์แจ้งข่าวว่าติดเชื้อวัยโรคจากเพื่อนสนิท ทำให้ต้องยกเลิกงานบางส่วนเพื่อรักษาอาการให้ดีขึ้นก่อน</p>	-
<p><b>'ตำบล-อำเภอ'ต้นแบบคัดกรองมะเร็งปากมดลูก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน เว็บไซต์ thebetter          - นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานการประชุมนำเสนอ Best Practice ถอดบทเรียน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาโครงการพัฒนาต้นแบบลดการเกิดมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการระดับจังหวัด ซึ่งมีเป้าหมายให้สตรีไทยอายุ 30-60 ปี เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกครอบคลุมร้อยละ 100 พร้อมมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวด Best Practice ระดับตำบล ระดับอำเภอ และมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้นำเสนอผลงาน</p>	-
<p><b>สิทธิประโยชน์แผ่นดินกึ่งโลกสีเขียวเทาเนียม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., ประชาไท, isranews, thebangkokinsight, plewseengern, thecoverage)          - นพ.เจตต์ ธรรมธัชชอริ เลขาธิการ สปสช. เผย สิทธิบัตรทองเพิ่มสิทธิประโยชน์บริการแผ่นดินกึ่งโลกสีเขียวเฉพาะบุคคล ผลิตจากโลหะเทาเนียมด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ ใช้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องผ่าตัดสมองและไม่สามารถใช้กะโหลกเดิมปิดศีรษะได้ ทั้งนี้มีบริษัทคนไทยขึ้นทะเบียนสินค้าในบัญชีนวัตกรรมไทยและจะขยายตลาดไปทั่วโลก</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ร้องฟาร์มกัญชาส่งกลิ่นเหม็น</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด amarintv.,ch7,linetoday, ChiangmaiNews,)</p> <p>- นายพจน์ สิงหราช รองนายกเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา นายธวัชชัย กันทะวันนา ผอ.กองสาธารณสุข หนายความ เจ้าของฟาร์มกัญชา และชาวบ้านกว่า 30 คน ได้นัดจัดประชุมหารือ เพื่อสรุปปัญหากลิ่นกัญชา จากโรงงานฟาร์มกัญชาที่อยู่ในหมู่บ้าน ได้ส่งกลิ่นเหม็นมานานเป็นปี ทำคอก-จมูก อักเสบ จนชาวบ้านล้มป่วยหลายราย ด้านเทศบาลเผยไม่อนุญาตให้ปลูก แต่ฟาร์มใช้สิทธิอุทธรณ์ ทั้งนี้ ชาวบ้านได้ลงความเห็นว่าจะรวบรวมหลักฐานและรายชื่อชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกับกลิ่นกัญชาทั้งหมด ไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมเสนอปัญหาไปยังสาธารณสุขจังหวัด รวมถึงร้องเรียนผู้ว่าฯเชียงใหม่ ที่ศูนย์ดำรงธรรม และเสนอปัญหานี้ไปยังรัฐบาลลงมาแก้ไขปัญหาคือไป</p>	-
<p><b>การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด ,ch7 ,thailandnews online ,MSNthailand)</p> <p>- ลุงโทนี่ เน็ตไอดอลชื่อดัง หรือ นายเจริญศักดิ์ โพธิ์ศรีชัย เดินทางมายัง สภ.เมืองนนทบุรี เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย หลังจากถูกทางคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คร. แจ้งความเนื่องจากรับงานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่งแล้วนำไปโพสต์ลงในแอปฯ TikTok</p>	-
<p><b>ปัญหาขยะติดเชื้อ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นายไกรสิทธิ์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศบาลนครราชสีมา กล่าวว่า พื้นที่นครราชสีมา มีสถานให้บริการเกี่ยวกับสาธารณสุขกว่า 300 แห่ง ทำให้มีขยะมูลฝอยติดเชื้อจากกระบวนการให้บริการทางการแพทย์ที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ อีก เช่น เข็มฉีดยา ผ้าพันแผล สำลี วัสดุเปื้อนเลือด สารคัดหลั่งจากร่างกาย อวัยวะที่ถูกตัดทิ้ง เฉลี่ย 5 ตัน ได้เก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อโดยมีรถบรรทุกที่ควบคุมอุณหภูมินำไปกำจัดด้วยวิธีเผาที่โรงงานกำจัดมูลฝอย หากไม่จัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อาจทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของสิ่งมีชีวิตและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม</p>	-